

Trích lời phát biểu của bác sĩ Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Thành hội YHDT Nha Trang, kiêm Trưởng phòng Y tế Nha Trang.

Tại Lễ bế giảng khóa thừa kế bằng liệu pháp phản xạ thần kinh tại Bệnh viện Thành phố Nha Trang.

Thấm thoát hơn 3 tuần qua, tính khoa học của liệu pháp, sự tận tâm, lòng thương yêu của Thầy cùng sự miệt mài học tập của trò đã đem đến kết quả khả quan trong mùa gặt: 84 học viên đã đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra cuối khóa.

Bà Lê Thị Thu Cúc người trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn Liệu pháp này, tuy tuổi cao sức khỏe có hạn, nhưng Bà đã làm việc với tinh thần "Tuổi cao, chí càng cao". Bà ước vọng cống hiến cả đời mình còn lại cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe mọi người. Bà là người có công nghiên cứu, và đã viết nên tập tài liệu theo trình tự có hệ thống theo cơ chế phân tích giải phẫu sinh lý học thần kinh của y học hiện đại. Vì vậy, Liệu pháp mang tính khoa học, nhưng cũng dễ hiểu, dễ làm, phổ biến được rộng rãi trong nhân dân. Vì vậy, trong quá trình học tập, học viên đã áp dụng Liệu pháp trong điều trị một số bệnh thông thường, ban đầu có kết quả phần khởi. Số lượng bệnh nhân từ 40 theo dự tính để học viên thực tập đã lên đến 130 người. Với số lượng bệnh nhân đông như vậy trong 5 giờ điều trị, đòi hỏi Bà phải vận dụng nhiều kinh nghiệm về tổ chức và sức lực để phục vụ mới bảo đảm được hiệu quả của Liệu pháp. Vừa phổ biến liệu pháp, vừa điều trị bệnh, Bà cùng cộng sự đã đem hết sức mình để chạy đua với thời gian. Điều này làm cho Phòng Y tế Thành Hội YHDT Nha Trang chúng tôi vô cùng cảm kích.

Phải nói về Liệu pháp trên tinh thần khách quan, khoa học, tác giả của Liệu pháp là một người chưa từng qua một trường lớp Y tế nào cả, nhưng lại có những tư duy phù hợp với nền Y tế hiện đại với chủ trương xây dựng nền Y học Việt Nam độc đáo có đủ tính khoa học, dân tộc và đại chúng. Bà đã từng nói không dám ước mơ được bước tới ngưỡng cửa của ngành y, nhưng hiện nay, Bà đã cảm hóa được biết bao bệnh nhân bằng chính sự tận tụy chăm sóc của mình. Điều đó làm cho giới Y học chúng ta phải suy nghĩ.

Nhiệm vụ của chúng ta là kế thừa, tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, Liệu pháp càng phải được chứng minh nhiều bằng thực nghiệm. Một phương pháp trị liệu tổng hợp, dụng cụ thao tác đơn giản, dễ học, dễ làm tác động lên hệ thần kinh,

mạch máu, hệ bạch huyết và cả hệ thống nội tiết, cộng với yếu tố tinh thần, lòng yêu thương bệnh nhân thật sự, tâm lý liệu pháp đã được kết hợp nhuần nhuyễn giúp cho Liệu pháp thành công.

Neurobyle.com by Lê Thị ThuCúc